

Source : **สปท.นิวส์**

Date : 1-9 ต.ค. 2560 Page : 12

No : **60346931**

กรมธุรกิจพลังงานมั่นใจ คนไทยมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง



วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานอุบลไบโอเอทานอล ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่โรงงานอุบลไบโอเอทานอล ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงงานอุบลไบโอเอทานอล ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 400,000 ลิตรต่อวัน โดยมีมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งใช้มันสำปะหลังสด 2,400 ตัน/วัน และมันสำปะหลังเส้น 1,200 ตัน/วัน เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมธุรกิจพลังงานในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจพลังงานเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ จึงต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ ไม่ขาดแคลน โดยในปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอล จำนวน 24 แห่ง มีการผลิตรวม 5.81 ล้านลิตร/วัน แยกเป็นประเภทวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ 1. กากน้ำตาล จำนวน 7 แห่ง กำลังการผลิตรวม 1.38 ล้านลิตร/วัน 2. มันสำปะหลัง จำนวน 10 แห่ง กำลังการผลิตรวม 2.38 ล้านลิตร/วัน 3. โห้ปรีด จำนวน 7 แห่ง กำลังการผลิตรวม 2.05 ล้านลิตร/วัน ในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2560 มีปริมาณการผลิตเอทานอลเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 ล้านลิตร/วัน และมีปริมาณการใช้เฉลี่ย 4.00 ล้านลิตร/วัน

ด้าน นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด กล่าวว่า ไทยจะประสบปัญหาเอทานอลล้นตลาดในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 นี้ไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2561 เนื่องจากปัจจุบัน

โรงงานเอทานอลทั่วประเทศมีกำลังการผลิตรวม 5 ล้านลิตรต่อวัน แต่ไทยใช้อยู่เฉลี่ย 4 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งเท่ากับทุกโรงงานเดินเครื่องเพียง 80% ของประสิทธิภาพการผลิต

อย่างไรก็ตามปลายปี 2560 โรงงานจะเพิ่มอีก 3 แห่ง ทำให้กำลังการผลิตจะเพิ่มอีก 6 แสนลิตรต่อวัน เท่ากับกำลังการผลิตรวมทั้งประเทศจะขยับเป็น 5.6 ล้านลิตรต่อวัน แต่ความต้องการใช้กลับไม่เพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันโลกถูก ผู้บริโภคหันไปเติมน้ำมัน

เบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ 91 และ โซฮอล์ 95 มากกว่าเดิมแก๊สโซฮอล์ E20 หรือ แก๊สโซฮอล์ E85 ที่ใช้เอทานอลประมาณมาก ทำให้ยอดใช้เอทานอลทรงตัวและเติบโตช้า นับเป็นสัญญาณไม่ดีต่ออุตสาหกรรมเอทานอลไทย

ทั้งนี้บริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด เป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 ตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอทานอลที่ใช้มันสำปะหลัง



เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตและต้องมีการรายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรซื้อ กลั่น ผลิต ได้มาจำหน่ายและที่เหลืออยู่ต่อกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้มีความมั่นคงด้านพลังงาน ป้องกันปัญหาการขาดแคลน และส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นว่าปริมาณการผลิตเอทานอลจะมีเพียงพอสำหรับการส่งเสริมการใช้ให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานยังคงเฝ้าระวังและติดตามปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอล เพื่อความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ เพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการนำไปใช้ผลิตน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ต่อไป